



สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

วิสัยทัศน์และค่านิยม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี



นายพงศ เลี้ยงพรหม
สาธารณสุขอำเภอบ้านดุง

วิสัยทัศน์ (Vision)	“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อประชาชนอำเภอบ้านดุงสุขภาพดี ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้าประสงค์หลัก (Goals)	1.-อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี -อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี 2.Happy Work Life Index ดัชนีความสุขของคนทำงาน 3.ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ความยั่งยืน(Sustainability) ความพอเพียง(Adequacy) เป็นธรรม(Fairness) มีประสิทธิภาพ(Efficiency)
ค่านิยม (Value)	BD MOPH B = Best :ดีที่สุด D = Diversity:มีความหลากหลาย M = Mastery:นายตนเอง O = Originality:สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ P = People centered approach:ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง H = Humility:อ่อนน้อมถ่อมตน
วัฒนธรรมองค์กร (Culture)	วัฒนธรรม : มี 3 สิ่ง พุด 3 คำ ทำ 3 อย่าง มี 3 สิ่ง : สติ ปัญญา เมตตากรุณา พุด 3 คำ: สวัสดิ์ ขอโทษ ขอขอบคุณ ทำ 3 อย่าง: ยิ้ม ทักทาย สวัสดิ์
สมรรถนะหลัก	1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และสาธารณสุข ต้องมีความรู้ในวิชาชีพ เฉพาะทาง รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตมนุษย์ 2. การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุก ใช้ทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย 3. บุคลากรมีจิตบริการ อุทิศตนเสียสละเวลา แรงกาย สติปัญญา เปิดบริการอย่างต่อเนื่อง

	<p>ตลอด 24 ชม.</p> <p>4. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ต้องการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด</p>
--	--

พันธกิจ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

พันธกิจ
<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขต พื้นที่อำเภอ 2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ 3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน เกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย